



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการเทคโนโลยีและฝึกอบรม โทร.๑๕๖๘

ที่ อว ๐๖๕๔.๐๗ / ว ๖๒๔

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ / คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ /  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร /  
คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ / ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบัณฑิต นักปฏิบัติให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตามจุดประสงค์และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตให้หน่วยงานของท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีจบเข้ารับการทดสอบ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี (ชั้นปีจบ) หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) (ชั้นปีจบ) เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่เว็บไซต์ <https://arit.rmutl.ac.th/news/26956>

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถติดตามรายละเอียดและขั้นตอนการสอบได้ที่ เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ <https://arit.rmutl.ac.th> เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

*อ. นาน*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ นนท์ นาน)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



ช่องทางการเข้าสอบ



## ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ ๑.๔ สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อที่ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๑๐๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศแนวทางการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไว้ดังนี้

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗”

๒. ให้ใช้ประกาศฉบับนี้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี (ชั้นปีจบ) หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) (ชั้นปีจบ) เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน

๓. ให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่เว็บไซต์ <https://arit.rmutl.ac.th/news/26956>

๔. ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัด คณะ เป็นผู้รับผิดชอบในดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดำเนินจัดการสอบ และจัดหาอำนวยความสะดวกให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และดำเนินการรายงานผลการทดสอบให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

*อ. นาน*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนท์ นาน)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา